



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้แพร่กระจายไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และได้มีแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสของเชื้อไวรัสดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนาจึงได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ดังนี้

๑. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ทุกวันจันทร์ โดยหากตรงกับวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ในวันแรกที่เปิดทำการ

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าภายในอาคารทุกคน หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคารสำนักงาน และจะดำเนินการตามกระบวนการทางแพทย์ต่อไป

๓. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคนต้องหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือสบู่ล้างมือ อย่างสม่ำเสมอ และให้หลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แต่ถ้าหากพบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้รีบดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

๔. เมื่อมีผู้มาติดต่อราชการ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สอบถามผู้มาติดต่อราชการ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมาให้บริการผู้มาติดต่อราชการ จุจรรอรับบริการบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธานี นงค์รัก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา